

## CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN HÒA VANG (ĐÀ NẴNG) THỐNG KÊ LÀ CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Hòa Vang là huyện ngoại thành duy nhất của thành phố Đà Nẵng, có nhiều đường giao thông quan trọng đi qua nên rất thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng giao lưu kinh tế, phát triển dịch vụ du lịch... Trong những năm qua, sự gia tăng đầu tư và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng đã kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội của Hòa Vang. Trong đó, hoạt động thống kê được xem là công cụ quan trọng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những số liệu thống kê do chi cục Thống kê huyện Hòa Vang cung cấp là những cơ sở dữ liệu quan trọng giúp đánh giá thực trạng và đề ra phương hướng phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo huyện, thực sự là công cụ hữu ích góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang được thành lập trên cơ sở từ Phòng Thống kê huyện Hòa Vang theo Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2010. Năm 2013, Chi cục được cấp trụ sở làm việc riêng khá khang trang với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác của công chức thống kê. Hiện Chi cục đang có 06 công chức, trong đó 04 cán bộ nữ, gần 100% đạt trình độ đại học, trong đó có 2 người đạt trình độ thạc sỹ. Đây là lực lượng thống kê cốt cán thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác về thống kê số liệu kinh tế - xã hội trên địa bàn do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng và Huyện ủy, UBND huyện giao.

Có thể nói, với quân số 6 cán bộ phụ trách một huyện ngoại thành đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ thì việc triển khai các cuộc điều tra



thống kê không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, lòng yêu ngành, yêu nghề, Chi cục Thống kê Hòa Vang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Chi cục đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra thống kê định kỳ, điều tra mẫu, điều tra đột xuất, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chính xác, so sánh, phù hợp thống nhất cao. Trong đó, phải kể đến một số cuộc điều tra lớn như: Tổng điều tra CSKT, HCSN năm 2012, Điều tra Doanh nghiệp hàng năm; điều tra biến động dân số, điều tra lao động việc làm, điều tra mức sống gia đình, các cuộc điều tra nông nghiệp...

Bên cạnh đó, công tác chấp hành chế độ báo cáo thống kê của đơn vị cơ sở trong các cuộc điều tra, chế độ báo cáo định kỳ ngày càng được củng cố đi vào nề nếp, nghiêm túc hơn. Quan hệ phối hợp thực hiện báo cáo của các Ban, ngành, xã thường xuyên được duy trì. Công tác báo cáo cho Ngành được hoàn thành đầy đủ, kịp thời bao gồm các báo cáo thống kê thường xuyên, đột xuất cho các phòng nghiệp vụ, số liệu báo cáo, phân tích đánh giá tình hình KT-XH ngày càng chính xác, kịp thời. Công tác báo cáo, đánh giá tình hình tháng, quý, năm cho địa phương được thực hiện thường xuyên. Số liệu đảm bảo phù hợp, thống nhất và được dùng làm cơ sở trong việc điều hành phát triển KT - XH của huyện. Ngoài ra Chi cục còn hỗ trợ UBND xây dựng số liệu đánh giá giữa nhiệm kỳ 2011-2015 và điều tra thu nhập với hơn 1.100 hộ phục vụ xây dựng chương trình Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

“Chúng tôi rất tự hào về những công việc chúng tôi đang làm dù khối lượng công việc đôi khi là quá tải, tuy nhiên, chúng tôi vẫn vui vì Chi cục Thống kê Hòa Vang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp thông tin thống kê cho các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”

Công tác tổng hợp, tính toán số liệu cũng ngày càng đi vào nề nếp. Số liệu thống kê được sử dụng để tính toán, đánh giá tình hình cũng như định hướng xây dựng phát triển KT-XH 5 năm phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và xây dựng kế hoạch hàng năm. Chi cục đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các Phòng ban, xã thuộc huyện trong các báo cáo số liệu. Các cuộc điều tra thống kê đều được tổng hợp, xây dựng thành nguồn cơ sở dữ liệu để phục vụ Ngành và địa phương, trong đó có một số dữ liệu quan trọng như: dữ liệu điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 1/4, Kết quả điều tra lao động việc làm 2013, kết quả điều tra mức sống năm 2013, dữ liệu về điều tra Doanh nghiệp năm 2014...

Ngoài ra, Chi cục cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Niên giám thống kê năm 2011, 2012, 2013 và 2014 với biểu mẫu, chỉ tiêu, hình ảnh giới thiệu quảng bá về huyện phong phú; Mở rộng điều tra, tính toán số liệu chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người

suy rộng cho 11 xã để phục vụ chương trình “Nông thôn mới”; Tăng cường củng cố chế độ báo cáo của thống kê cơ sở; Tham gia tích cực, hiệu quả các Ban chỉ đạo của huyện như: BCĐ xây dựng nông thôn mới, BCĐ phòng chống lụt bão, BCĐ Dân số KHHGD, BCĐ xây dựng giá đất, Hội đồng khoa học...

Chia sẻ với chúng tôi về những thành tích thi đua đã đạt được, anh Lê Phan Minh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về những công việc chúng tôi đang làm dù khối lượng công việc đôi khi là quá tải, tuy nhiên chúng tôi vẫn vui vì Chi cục Thống kê Hòa Vang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp thông tin thống kê cho các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”.

Dù lực lượng cán bộ thống kê còn mỏng, nhưng tập thể cán bộ, công chức của Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo và các đơn vị trong Ngành đánh giá cao. Trong nhiều năm, tập thể Chi cục đã đạt được những thành tích thi đua khen thưởng cao: Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về hoàn thành xuất sắc TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011; Huân chương Lao động hạng Ba...

- Năm 2011 - 2014: Đạt thành tích “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Năm 2011: Nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về hoàn thành xuất sắc TĐT Nông nghiệp, nông thôn và Thủy sản năm 2011

- Năm 2011: Huân chương Lao động Hạng Ba.

